



ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ ๕๐๙๓

ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๔๙๙ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ด้วยจังหวัดน่านได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียชุมชนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งแนวทางดำเนินการดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสกร พอใจ)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ๓.๕

โทร. ๐ - ๕๔๗๑ - ๖๓๘๓

นค



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน
 เลขรับ 2310
 วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓
 เวลา

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๑๒๕๖๓

กระทรวงมหาดไทย
 ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และได้มอบหมายให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมและให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย จัดทำแผนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐๕ แห่ง และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบน้ำเสียชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน และจากรายงานผลการสำรวจสถานการณ์ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนปัจจุบัน จำนวน ๑๐๕ แห่ง ที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า การดำเนินการบางแห่งมีปัญหาขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู้ รวมทั้งหลายพื้นที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการจัดการน้ำเสียและกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียชุมชนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการจัดการน้ำเสียว่ามีปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หรือไม่ และมีแผนงานหรือการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยให้ปรึกษาหรือทำข้อตกลงร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสียในพื้นที่
๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันคงเหลือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗๐ แห่ง ที่ยังไม่ได้ทำข้อตกลงร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หากพบว่ามีปัญหาในการบริหารงานหรือเดินระบบให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการ

/๒.๒ หากองค์กร...

๒.๒ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับองค์การบริหารน้ำเสีย เพื่อทำข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารน้ำเสียให้เข้ามาดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมทั้งบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำตามเงื่อนไขของข้อตกลงร่วมกัน

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ขอทราบข้อมูลการดำเนินงานเพิ่มเติม รวมทั้งประสานงานในการดำเนินการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกิตติ อธิสรเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๒๐๓ ๕๗๖๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒-๔ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๒๐๖๖

ผู้ประสานงาน นางสาวจริดา จิตราวัฒน์